

HĐND THỊ XÃ BÌNH LONG
BAN PHÁP CHẾ

Số: 57 /BC - HĐND - BPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Long, ngày 08 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND đối với báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã, Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã trình tại kỳ họp thứ V, HĐND thị xã khóa XII.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND thị xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị quyết của HĐND thị xã về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022. Qua giám sát tình hình thực thi pháp luật và xem xét các báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân thị xã, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thị xã, Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã về công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo về bố cục, thể thức cũng như nội dung của báo cáo, đồng thời nhận định và đánh giá thêm một số vấn đề về nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Với những số liệu được trình bày trong Báo cáo đối chiếu với các quy định và tình hình thực tiễn Ban Pháp chế HĐND thị xã nhận định về hoạt động của các cơ quan như sau:

1.1. Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm trên địa bàn thị xã có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm trước; tổng thụ lý là 34 vụ/ 54 bị can, giảm 21 vụ/ 21 bị can, số khởi tố mới 21 vụ/ 27 bị can, giảm 22 vụ/ 40 bị can; các nhóm tội phạm đều giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Trong công tác thực hành quyền công tố, Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã tăng cường trách nhiệm công tố trong việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ bảo đảm cho việc khởi tố, truy tố, đình chỉ, tạm đình chỉ đảm bảo đúng pháp luật không để xảy ra tình trạng truy tố oan người vô tội. Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các hoạt động tư pháp được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị khắc phục; chất lượng kháng nghị, kiến nghị đảm bảo, được các cơ quan chấp nhận tiếp thu. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố.

Viện kiểm sát thị xã Bình Long thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải



quyết 78 tin báo, tố giác tội phạm; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Long (CQĐT) đã giải quyết 55 tin báo. Trực tiếp kiểm sát 01 cuộc tại Cơ quan CQĐT. Qua kiểm sát, đã ban hành 01 kiến nghị trong kết luận trực tiếp kiểm sát và 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 34 vụ/ 54 bị can. CQĐT đã giải quyết 26 vụ/ 41 bị can. Viện kiểm sát thụ lý trong giai đoạn truy tố 26 vụ/ 41 bị can; đã giải quyết 26 vụ/ 41 bị can, đạt 100%. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 32 vụ/ 50 bị cáo; Tòa án đã xét xử 23 vụ/41 bị cáo, tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị cáo. Không có trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Không có vụ án nào phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Qua kiểm sát, đã ban hành 02 kiến nghị đối với CQĐT, 01 kiến nghị đối với Tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm; 01 kiến nghị phòng ngừa tội phạm.

Kiểm sát việc giải quyết 223 vụ/12việc. Tham gia 25 phiên tòa, phiên họp thuộc phạm vi, trách nhiệm tham gia của VKS; kiểm sát 133 bản án, quyết định của Tòa án. Ban hành 03 yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ; 02 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm 01 vụ án dân sự.

Kiểm sát 538 việc; 286 quyết định về THADS. Kiểm sát tiêu hủy vật chứng 20 việc. Tiếp nhận thi hành án 06 việc, thực hiện thông báo ủy thác thi hành án 13 việc. Ban hành 02 văn bản yêu cầu Cơ quan THADS và các cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động THADS cung cấp hồ sơ; 01 yêu cầu hoãn thi hành án 01 việc; 01 kiến nghị đối với Cơ quan THADS thị xã yêu cầu khắc phục vi phạm.

Tỉ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100%. Không xảy ra oan, sai, quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của VKS; Tỉ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%; Không có vụ án nào phải trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; Không xảy ra trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc khác với tội danh VKS truy tố; Phân công Kiểm tra viên tham gia giúp việc Kiểm sát viên tại 06 phiên tòa hình sự theo chủ trương tự đào tạo của Viện KSND tỉnh Bình Phước; Kịp thời kiểm sát, phát hiện các vi phạm, qua đó ban hành các kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và ban hành các kiến nghị phòng ngừa tội phạm đối với các cơ quan hữu quan, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, không để xảy ra quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của VKS. Các kiến nghị của Viện KSND đều được các cơ quan liên quan chấp nhận.

1.2. Hoạt động của Tòa án Nhân dân

Công tác giải quyết các loại án của đơn vị trong 06 tháng đầu năm 2022 (số liệu từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2022).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long đã thụ lý 186 vụ án các loại, đã giải quyết 96 vụ việc các loại, còn lại 89 vụ việc các loại đang giải quyết, đạt tỷ lệ 52%. So với cùng kỳ năm 2021, thụ lý 280 vụ việc các

loại, đã giải quyết 186 vụ việc các loại, còn lại 94 vụ việc, đạt tỷ lệ 66.43%, số thụ lý giảm 94 vụ việc; số giải quyết giảm 90 vụ việc; tỷ lệ giải quyết giảm 14.43%.

Công tác giải quyết án hình sự

Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long thụ lý 26 vụ - 45 bị cáo, đã giải quyết 22 vụ - 41 bị cáo, còn lại 04 vụ - 04 bị cáo, đạt tỷ lệ 85%.

Kháng cáo: 03 vụ - 03 bị cáo, có kết quả 01 vụ - 01 bị cáo giữ nguyên bản án, còn 02 vụ - 02 bị cáo chưa có kết quả.

Kháng nghị: Không có; Án quá hạn, oai sai bỏ lọt tội phạm: Không có

Số án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm: 03 phiên tòa

Công tác giải quyết án dân sự nói chung (gồm dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động).

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long thụ lý 160 vụ việc, giải quyết 74 vụ việc, còn lại 86 vụ việc, đạt tỷ lệ 46.25%.

Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân thị xã đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được đảm bảo đúng pháp luật, không có trường hợp oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vụ án trọng điểm, phức tạp được xét xử kịp thời, nghiêm minh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác xây dựng ngành được quan tâm, chú trọng. Nhìn chung, chất lượng giải quyết các loại án từng bước được nâng lên, kết quả xét xử cơ bản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, hoạt động của ngành TAND vẫn còn một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới, đó là: Hầu hết các chỉ tiêu của hệ thống tòa án đề ra đều đạt, riêng tiến độ giải quyết án, đặc biệt là các vụ án tranh chấp về đất đai, thừa kế, về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn chậm, do tính chất phức tạp của vụ án và nguyên nhân khách quan đến từ sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đương sự lấy lý do đang bị F0, không chấp hành việc triệu tập làm việc của Tòa án, khó khăn việc tổng đạt văn bản tố tụng, xác minh thu thập chứng cứ. Chờ kết quả ủy thác tư pháp, kết quả đo đạc. Đương sự trong các vụ án ở nhiều nơi, dẫn đến việc tổng đạt, triệu tập gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long vẫn đảm bảo thời gian giải quyết đúng theo thời hạn luật định.

1.3. Chi cục Thi hành án Dân sự

Ngành Thi hành án dân sự thị xã đã có nhiều nỗ lực trong công tác thi hành án bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật. Tích cực rà soát, xác minh, phân loại án chính xác số việc, tiền có điều kiện và không có điều kiện thi hành. Tổng số bản án quyết định đã nhận là 152 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 482 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 239 việc; Số thụ lý mới là 243 việc, giảm 32 việc (giảm 0,93% so với cùng kỳ 06 tháng năm 2021); tổng số phải thi hành là 479 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 339 việc, chiếm 70,33% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là



138 việc, chiếm 28,63% trong tổng số phải thi hành; Số việc hoãn là 02 việc, chiếm 0,26% trong tổng số phải thi hành; số việc tạm đình chỉ là 0 việc.

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 219 việc, giảm 40 việc (giảm 10,99 %) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 64,60% thấp hơn so với 06 tháng đầu năm 2021 (1,15%); Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 75 việc.

Kết quả về tiền: (chỉ tiêu giao năm 2022 là 42,1%)

Tổng số giải quyết là 34 tỷ 827 triệu 542 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 27 tỷ 815 triệu 183 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 7 tỷ 012 triệu 359 nghìn đồng, tăng 2 tỷ 235 triệu 176 nghìn đồng (tăng 0,68%) so với cùng kỳ năm 2021. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 6 tỷ 199 triệu 710 nghìn đồng, tăng 2 tỷ 929 triệu 543 nghìn đồng (tăng 0,89%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 39,15% (tăng 24,2%) so với cùng kỳ năm 2021; tổng số tiền chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 14 tỷ 524 triệu 512 nghìn đồng.

Việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương trong công tác thi hành án đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật không để phát sinh các điểm nóng. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, khoản nợ của các tổ chức tín dụng, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn được tập trung giải quyết.

Kết quả thi hành án về số lượng việc 06 tháng đầu không tăng so với cùng kỳ nhưng về tiền ngày một tăng; số lượng việc và tiền hàng năm chuyển kỳ sau còn cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự trong 6 tháng đầu năm còn có một số hạn chế đó là. Công tác phối hợp giữa Cơ quan Thi hành án với một số cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành án đôi lúc chưa được kịp thời như việc cung cấp thông tin về dữ liệu đất đai của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đôi lúc còn chậm so với thời gian quy định.

Nguyên nhân chủ quan do lượng công việc ngày càng nhiều, một người kiêm nhiệm nhiều công việc nên việc cung cấp thông tin cho Chi cục đôi lúc còn chậm.

Nguyên nhân khách quan một số vụ việc người phải thi hành án chống đối, không đồng ý với bản án, gây khó khăn cho cơ quan thi hành án khi giải quyết vụ việc; người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, Trại giam không gửi thông báo cho Chi cục biết đương sự đang chấp hành phạt tù tại Trại giam nào nên cũng ảnh hưởng đến thời gian giải quyết vụ việc. Người phải thi hành án bỏ đi khỏi địa phương, không xác định được nơi ở mới hoặc có ở địa phương nhưng không có tài sản để thi hành án.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

Ngoài việc đề nghị yêu cầu khắc phục những mặt tồn tại và hạn chế đã thể hiện trong các Báo cáo, các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã thực hiện tốt các vấn đề sau:

Kiến nghị chung.

Việc xây dựng các báo cáo trình tại các kỳ họp của HĐND thị xã cần chú ý ngoài các hướng dẫn của ngành cần phải tuân thủ theo thể thức đã quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư.

Nội dung báo cáo ngoài các chỉ tiêu của cấp trên theo ngành dọc cần thêm phần đánh giá nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết cấp ủy Đảng và HĐND tại đại phương.

Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của ngành; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế trong công tác.

Kiến nghị đối với từng Ngành

1. Viện kiểm sát nhân dân thị xã

Tiếp tục tăng cường phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiền hành tố tụng trong công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm; Tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, chính xác các tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi thụ lý giải quyết tố giác tin báo, tội phạm, trong quá trình hoạt động điều tra đảm bảo chất lượng hiệu quả thực hiện theo quy định đề có đầy đủ căn cứ truy tố đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự; phát hiện vi phạm trong quá trình điều tra để kịp thời kiến nghị,

Quán triệt, triển khai kịp thời và chỉ đạo yêu cầu công chức, KSV thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến Ngành, quy định của pháp luật, thông tư, quy chế phối hợp, quy chế nghiệp vụ, chỉ thị, kết luận chỉ đạo, hướng dẫn, thông báo rút kinh nghiệm của Viện KSND cấp trên. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, Luật phòng chống tham nhũng và quy định của Ngành; thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2021 và thực hiện công khai theo đúng quy định.

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn, có biện pháp khắc phục hạn chế nêu trên để công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đạt kết quả cao. Tăng cường phối hợp kiểm sát trong công tác phòng ngừa tội phạm và điều tra, xét xử các loại án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Tòa án Nhân dân thị xã

Tăng cường triển khai thực hiện tốt Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án, hỗ trợ hòa giải viên thực hiện tốt việc hòa giải đối thoại, nâng cao tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại Tòa án.



Thực hiện Chỉ thị số 01/2017/CT- CA ngày 16/01/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Phối hợp với các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân trong việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

3. Chi cục thi hành án Dân sự thị xã

Thực hiện tốt công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Phối hợp với trại giam, trại tạm giam, cơ quan Công an trong việc thi hành án đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù.

Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Kịp thời, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo đúng quy định.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, từng cán bộ phải kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình thực hiện nhiệm vụ, qua đó đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác chuyên môn; nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nhất là liên quan đến thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; hạn chế tình trạng có đơn thư khiếu nại, tố cáo tại đơn vị; phối hợp với các ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ chung tại địa phương. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại của ngành Thi hành án dân sự; đảm bảo việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật các vụ việc đủ điều kiện thi hành án; nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án xong về việc, về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thị xã về báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân thị xã, Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, về công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ban Pháp chế báo cáo và kính trình HĐND thị xã xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND, UBND thị xã;
- VKSND thị xã;
- Tòa án Nhân dân thị xã;
- Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã;
- Các vị đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu VT, BPC.

